

Gương mẫu, nhiệt huyết xây dựng Đảng, chính quyền

Những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh luôn thực hiện tốt công tác xây dựng Hội, chăm sóc NCT, phát huy vai trò của NCT trong lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đồng thời, phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

70 năm tuổi đời, 48 năm tuổi Đảng, Bí thư Chi bộ thôn Đông Phú, Chủ tịch Hội NCT xã Việt Thành, huyện Trấn Yên - ông Đỗ Thanh Khôi là tấm gương NCT gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, làm kinh tế giỏi. Sau khi về nghỉ chế độ, ông Khôi có thu nhập ổn định từ một xưởng gỗ chuyên sản xuất đồ gia dụng rộng 120 m², tạo việc làm thời vụ cho 3 - 4 lao động cùng với 1 mẫu trồng dâu nuôi tằm, 1.500 m² ao cá. Ông Khôi tâm sự: "Thôn Đông Phú được sáp nhập từ thôn 2 và thôn 3 với hơn 100 hộ, gần 200 nhân khẩu. Từ một thôn đường sá đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, tỷ lệ hộ nghèo cao... với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn và Chủ tịch Hội NCT xã, tôi xác định rõ nhiệm vụ quan trọng sau khi sáp nhập thôn chính là tập trung kiện toàn lại toàn bộ hệ thống chính trị, phân công vai trò, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, người đứng đầu và xây dựng quy chế hoạt động từ thôn đến chi bộ và các đoàn thể". Theo đó, ông Khôi tích cực vận động nhân dân trong thôn, xã chuyển đổi mô hình, cơ cấu cây trồng,



Chủ tịch Hội NCT xã Việt Thành, huyện Trấn Yên - Đỗ Thanh Khôi (bên phải) luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua và làm kinh tế giỏi.

vật nuôi phù hợp hơn. Tuy không nằm trong địa bàn quy hoạch trồng dâu nuôi tằm, nhưng ông đã vận động được gần 20 hộ dân tham gia chuyển đổi với diện tích trên 10 ha; 100% số hộ đã chuyển đổi vườn tạp, cây kém hiệu quả sang trồng quế, trồng dâu nuôi tằm, cây ăn quả. Từ khi sáp nhập, có tuyến đường liên thôn chỉ có 4 hộ sinh sống, dài 300m nhưng dưới sự vận động của ông Khôi, người dân đã tự nguyện đóng góp bê tông hóa tuyến đường này. Nhiều NCT gương mẫu hiến hàng trăm mét vuông đất, vận động con cháu ủng

hộ từ 1 - 10 triệu đồng, tiêu biểu như: ông Nguyễn Văn Thành - Chi hội NCT thôn Trúc Đình, ông Đỗ Đình Khôi, bà Nguyễn Thị Vân - NCT thôn Phú Thọ... Đến xã An Lạc, huyện Lục Yên, hỏi về Chủ tịch Hội NCT xã - Nông Ngọc Lân, dân tộc Tày ai ai cũng biết bởi ông Lân có tới 20 năm gắn bó với công tác Hội. Ông Lân cho biết: "Là một trong những xã đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, Hội đã lựa chọn các hội viên có sức khỏe, năng lực, tâm huyết và uy tín trong cộng đồng để tham gia ban chấp hành từ xã đến chi hội; hướng dẫn

các cấp hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên động viên các hội viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ; tuyên truyền sâu rộng đến từng hội viên, gia đình và nhân dân gương mẫu thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ... Trong các kỳ đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, NCT luôn tích cực vận động con cháu, người thân tham gia có trách nhiệm; trong các hội nghị tiếp xúc cử tri, cán bộ, hội viên NCT luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, thiết thực, cụ thể xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các tệ nạn xã hội". Hàng năm, Hội NCT xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức mừng thọ cho trên 20 hội viên; tập hợp, đoàn kết giúp đỡ hội viên khó khăn, ốm đau, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với gần 10 lượt người...

Để góp phần tích cực trong xây dựng Đảng, chính quyền, thời gian tới, các cấp hội NCT trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò "Tuổi cao - gương sáng", uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh.

MAI LINH

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC:

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh



Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, phường Nguyễn Thái Học đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí phường loại I.

C hú trọng chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, những năm qua, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái tăng cường theo hướng đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất cao thực hiện đạt và vượt các chỉ

tiêu của Đại hội Đảng bộ phường để ra, từng bước tạo diện mạo mới ở địa phương.

Đẩy mạnh đổi mới tổ chức bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ phường đặc biệt chú trọng, đó là công tác tổ chức, cán bộ. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa

XI, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Theo đó, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị bước đầu được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Cụ thể, đã sắp xếp 87 tổ dân phố giảm còn 15 tổ; kiện toàn, sắp xếp lại 11 chi bộ khu dân cư thành 15 chi bộ tổ dân phố, giảm 167 cán bộ không chuyên trách. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được cấp ủy thường xuyên quan tâm. Nhiệm kỳ qua, đã có 23 cán bộ, đảng viên được tham gia đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và chuyên môn. Công tác quản lý đảng viên, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng được tăng cường. Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ có 22 chi bộ, 983 đảng viên, đến nay, có 24 chi bộ, tăng 2 chi bộ, với 1.181 đảng viên, tăng 198 đảng viên, tương đương 20,14% so với đầu nhiệm kỳ. Hàng năm, 100% chi bộ được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt

nhiệm vụ trở lên, trên 94% đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ phường 5 năm liên tục được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ kết nạp mới 50 đảng viên; trao tặng Huy hiệu Đảng cho 606 đảng viên; trong đó, có 4 đảng viên 70 năm tuổi Đảng. Cùng đó, Đảng bộ phường có trên 1.200 đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Đảng ủy, các chi ủy nơi cư trú, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Nhận thức đúng đắn việc thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển của Đảng. Đảng bộ phường đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). Với việc phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy phường đã hoàn thành 38/38 việc cần làm ngay, trong đó xác định 12 việc có tính thường xuyên, liên tục. Cùng đó, công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước được Đảng bộ tăng cường và xem đây là giải pháp quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban

Kiểm tra Đảng ủy tổ chức 10 cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với các chi bộ trực thuộc. Tiến hành thẩm tra, xác minh giải quyết dứt điểm 6 đơn, thư tố cáo, đề nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và công dân tố cáo đảng viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng. Cấp ủy tiến hành 21 cuộc kiểm tra, giám sát theo định kỳ đối với 24 chi bộ theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Phát hiện, nhắc nhở, phê bình 3 đảng viên có vi phạm nhưng chưa tới mức phải xử lý kỷ luật. Đề nghị cấp ủy cấp trên khai trừ 1 đảng viên vi phạm pháp luật; đề nghị xóa tên 5 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và đề nghị cho ra khỏi đảng 3 đảng viên; yêu cầu chi bộ xử lý kỷ luật 1 đảng viên vi phạm Điều lệ theo thẩm quyền.

Đại hội lần thứ XII, Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học đặt ra nhiệm vụ hết sức cụ thể, đó là: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững... Mục tiêu là xây dựng phường Nguyễn Thái Học trở thành phường văn minh, phát triển đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí phường loại I.

MINH THÚY